



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่ กจ /

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสำนักฯ / ผู้อำนวยการสถาบันฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ ดังสรุปมติที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณานุมัติผลการประเมิน ของนางสาวระวิพันธ์ แดงตรง ที่ขอยื่นเข้ารับ การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๒ สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการประเมิน ของนางสาวระวิพันธ์ แดงตรง ที่ขอยื่นเข้ารับ การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๒ สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

๒. พิจารณานุมัติผลการประเมินค่างานของ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการประเมินค่างานของ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ และนำเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงนามต่อไป

๓. พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยพนักงาน มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....

มติ ที่ประชุมมอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันผณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย